

Số: 06./KH-ND

Thuận Hạnh, ngày 18 tháng 02 năm 2023

## KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của trường THCS Nguyễn Du

Căn cứ Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định cùng phụ lục đính kèm).

Căn cứ Công văn số: 217/SGDĐT-VP Ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số: 61/KH-UBND ngày 28/2/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số: 09/NQ/TU ngày 01/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Song; Kế hoạch số: 211/KH-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo" giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số: 74/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Phòng GD&ĐT huyện Đắk Song về Chuyển đổi số của ngành Giáo dục huyện Đắk Song giai đoạn 2022 - 2025 định hướng đến năm 2030;

Trên cơ sở tình hình thực tế, trường THCS Nguyễn Du xây dựng kế hoạch chuyển đổi số như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Thực hiện Công văn số 217/SGDĐT-VP Ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Phòng GD&ĐT huyện Đắk Song về Chuyển đổi số của ngành Giáo dục huyện Đắk Song giai đoạn 2022 - 2025 định hướng đến năm 2030;

Chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người học, người dân, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh hướng tới xây dựng huyện Đắk Song phát triển toàn diện.

Khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số. Thay đổi tư duy, nhận thức cộng đồng, ý chí quyết tâm của cả hệ thống



chính trị trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số của nhà trường.

Tạo tiền đề quan trọng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong việc xây dựng chuyên đổi số, xây dựng xã hội số. Tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của nhà trường, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, giải pháp, hệ thống thông tin nền tảng số; triển khai chuyển đổi số đối với lĩnh vực được giao.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức, không để lộ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

## **2. Yêu cầu**

Áp dụng hiệu quả các giải pháp CNTT tiên tiến, an toàn, phù hợp thực tiễn để tạo sự đột phá, rút ngắn thời gian chuyển đổi số.

Lấy người học và người dân làm trung tâm quá trình chuyển đổi số; lợi ích của người học, người dân làm thước đo chủ yếu đánh giá mức độ thành công của chuyển đổi số trong trường.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số thành công để xây dựng “cơ quan số” tại trường học; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị.

Trong chỉ đạo, điều hành, mỗi cán bộ quản lý phải chuyển đổi nhận thức, xuất phát từ người đứng đầu phương châm “4 không, 1 có”, cụ thể: Làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt và có số hóa thông tin, dữ liệu.

Xác định chuyển đổi số là cơ hội để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI).

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường không ngừng nỗ lực, chủ động cập nhật bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc phù hợp với yêu cầu, định hướng về chuyển đổi số.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Nhiệm vụ cụ thể về phát triển nền tảng cho chuyển đổi số.**

#### **1.1. Nhóm chuyển đổi nhận thức**

Ban giám hiệu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số tại đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động.

Xuất phát từ nhận thức của người đứng đầu về chuyển đổi số, tạo sức lan tỏa, đồng tình ủng hộ của mỗi cá nhân trong đơn vị cũng như tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị thông qua vai trò, lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đem lại.

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, của địa phương trên trang thông tin điện tử của trường.



Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia một cách chủ động và tích cực của phụ huynh, tổ chức, công dân cùng góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số.

Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng thử nghiệm các công nghệ số trong giáo dục.

### **1.2. Phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số**

Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị đầu cuối đáp ứng dạy học môn Tin học và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Từng bước đầu tư hệ thống phòng Lab hiện đại, phòng Lab mô phỏng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR), công nghệ học máy vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hành, trải nghiệm.

### **1.3. Xây dựng nền tảng số**

Xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp cơ sở dữ liệu giáo dục toàn ngành, bảo đảm khả năng đồng bộ với các nền tảng chuyển đổi số của thành phố, bảo đảm các yêu cầu về xác thực, bảo mật và an toàn thông tin.

Tiếp tục triển khai hệ thống chữ ký số, chứng thư số trong phạm vi toàn ngành phục vụ việc xác thực dữ liệu và số hóa.

Chủ động áp dụng các giải pháp phù hợp với nền tảng phát triển kỹ năng số quốc gia tạo điều kiện cho việc trao đổi tài nguyên học tập, tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng số trực tuyến.

### **1.4. Đảm bảo an toàn thông tin**

Nâng cấp hệ thống CNTT mạng nội bộ tại đơn vị đảm bảo an toàn mức độ 2; đảm bảo phòng chống và ngăn ngừa sự cố về an toàn thông tin mạng trong nội bộ đơn vị.

Triển khai thực hiện 100% CB, GV sử dụng chữ ký số.

### **1.5. Phát triển nguồn nhân lực**

Tham gia các chương trình đào tạo triển khai chuyển đổi số do ngành tổ chức.

Phối hợp với viễn thông có uy tín để triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

## **2. Nhiệm vụ cụ thể về phát triển chính quyền số**

Đảm bảo tất cả văn bản được tạo lập, xử lý, trao đổi, ký số trên môi trường điện tử trường học của đơn vị.

Tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống Email.

Đẩy mạnh họp trực tuyến.

Rà soát và tăng cường khai thác hiệu quả các giải pháp an toàn thông tin, lắng nghe mạng xã hội, internet.

Thường xuyên rà soát hiện trạng hệ thống mạng, thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trang thiết bị đã bị hư hỏng, xuống cấp; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, bảo đảm tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống công nghệ thông tin duy trì ổn định, an toàn.

H. Đ. A  
TRƯỜNG HỌC  
NGUYỄN  
10 \*



Ứng dụng phần mềm chuyên ngành phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin dùng chung của ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia.

### **3. Nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế số**

Phát triển kinh tế số trong ngành Giáo dục Thúc đẩy phát triển kinh tế số trong giáo dục nhằm tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý cũng như cung cấp dịch vụ của đơn vị, tăng cường trải nghiệm tiện ích cho phụ huynh, học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động.

Hợp tác các công ty công nghệ trong lĩnh vực giáo dục tăng cường nghiên cứu, phát triển các nền tảng chuyển đổi số trong giáo dục. Phát triển xã hội số trong ngành Giáo dục. Hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục nhằm hỗ trợ phụ huynh, học sinh, tổ chức, cá nhân và các đơn vị trong quá trình chuyển đổi số giáo dục.

### **4. Nhiệm vụ cụ thể về phát triển xã hội số**

Hỗ trợ phụ huynh, học sinh tiếp cận với điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội, học tập trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sức khỏe điện tử,...

### **5. Nhiệm vụ cụ thể về Chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên**

Tăng cường đưa các hoạt động giáo dục lên môi trường số; triển khai thanh toán học phí, lệ phí qua mạng cho trường học; triển khai nền tảng số kết nối, phục vụ trực tuyến công tác tuyển sinh, giảng dạy, học tập, xử lý học vụ và cấp bằng, hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị và triển khai thực hiện.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công.

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

Tổ chức đánh giá nhiệm vụ chuyển đổi số theo các tiêu chí theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định cùng phụ lục đính kèm).

Phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của thành phố về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường biết thực hiện.

Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tháng và khi có yêu cầu của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đắk Song.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của trường THCS Nguyễn Du năm học 2022 - 2023. Đề nghị trưởng các bộ phận, CB-GV-NV trong trường thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của kế hoạch./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các bộ phận (t/h);
- Đăng trên website nhà trường;
- Lưu: VT, (Hà -PHT).



**Trần Xuân Huyền**



**DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN ĐỔI SỐ TRƯỜNG  
THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC 2022 - 2023**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 06 /KH-ND ngày 18 tháng 02 năm 2023*

*của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du)*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Trần Xuân Huyền	Hiệu trưởng	Tổ trưởng
2	Tổng Mạnh Hà	Phó hiệu trưởng	Tổ phó
3	Đỗ Quang Lâm	Phó hiệu trưởng	Tổ phó
4	Phan Định	Giáo viên	Thành viên
5	Hoàng Thị Hà	Giáo viên	Thư ký
6	Vũ Văn Thiêm	Giáo viên	Thành viên
7	Cao Tất Phương	Giáo viên	Thành viên
8	Nguyễn Hữu Hưởng	Giáo viên	Thành viên
9	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa	Giáo viên	Thành viên
10	Trần Xuân Hạnh	Giáo viên	Thành viên
11	Phạm Thị Nga	Giáo viên	Thành viên
12	Cao Thị Trâm	Văn thư	Thành viên
13	Đặng Thị Thúy	Kế toán	Thành viên
14	Phan Thị Lan Hương	Y tế	Thành viên

